

## แบบทดสอบ... แฟนคุณ...เป็นคนยังไง

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ย. 2552

วิธีง่าย ๆ เพียงแค่เอาตัวเลขของวันเดือนปีเกิดของเขามาวกกัน เป็น ค.ศ. นะคะ ให้บวกจนเหลือหลักเดียวค่ะ

เช่น เขาเกิดวันที่ 9 กันยายน 1999 ก็เป็น  $9+9+1+9+9+9 = 46 \rightarrow 4+6 = 10 \rightarrow 1+0 = 1$

เขาเป็นผู้ชายหมายเลข 1 ใจคะ มาดูความหมายของผลลัพธ์ที่เราได้กันเถอะค่ะ

### ผู้ชายหมายเลข 1

เสน่ห์: เป็นผู้ชายแข็งแรง เจียบขริ่ม มีทั้งกำลังและสมอง มีความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นมาก งาน คือทุกสิ่งทุกอย่าง ในชีวิตของเขา จนกระทั่งเขามีความรัก จึงจะทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปที่คนรัก

ข้อเสีย : เขาต้องการเวลาอยู่คนเดียว เพื่อไตร่ตรองทุกเรื่องอย่างรอบคอบ ตามลำพัง หากเขามีอาการต่อต้านสังคมบ้าง ก็ควรปล่อยๆ เขาไปเถอะ เขาอาจมีท่าทีหยิ่งยะโส กวนประสาทบ้าง จนน่าห่มั่นไส้ แต่เดี่ยวเขาก็จะกลับมาดีเองแหละคะ

### ผู้หญิงหมายเลข 1

เข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเอง และเจ้าอารมณ์ เต็มที่กับความรัก แรงดึงดูดทางเพศแพรวพราวเธอรู้วิธีที่จะได้มาในสิ่งที่ต้องการ ถ้าเธอหุ่มาใครไ้ล่ะก็ เขาจะตกอยู่ในอุ้งมือเธอทันที และ เต็มเปี่ยมด้วยความรัก และเอาใจใส่อย่างทวมทน



### ผู้ชายหมายเลข 2

เสน่ห์: โรแมนติก เชื้อชี่ และรู้ว่าผู้หญิงต้องการอะไร แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนอ่อนไหว จึงค่อนข้างจะขี้โมโห แต่ให้กำลังใจคนเก่ง ถ้าไม่ไปยึดติดกับเขา เขาจะเป็นคู่ที่เหมาะสมด้วย และสามารถทำให้ครอบครัวฝ่ายหญิง หลงเสน่ห์เขาอย่างงายตาย

ข้อเสีย : เขาชอบหักอกผู้หญิง เป็นพ่อพวงมาลัย ที่พร้อมจะทิ้งได้ทุกคนเมื่อรักของเขาจืดจาง ถ้าเขาคิดจะปักหลักกับใคร ก็จะมีความรักให้จนล้นทีเดียว คอนข้างเจ้าอารมณ์ เวลาไม่ได้ตั้งใจ ชอบออกไปกินเหล้ากับเพื่อนจนเมาสุดๆ

### ผู้หญิงหมายเลข 2

ชอบตกอยู่ในห่วงแห่งความรัก เพราะความรัก จะดึงความเป็นผู้หญิงของเธอออกมา อบอุ่นและช่างเอาใจ แต่ควรรวังอย่าใหลมากจนล้น เดี่ยวเขาจะรับไม่ไหวนะคะ ชอบทดลองเรื่องเซ็กส์ แต่เฉพาะกับคนที่รักและไวใจเท่านั้น เป็นคนเปิดเผย รู้สึกอย่างไรก็แสดงออกมาตรงๆ



### ผู้ชายหมายเลข 3

เสน่ห์: เป็นคนมีแรงดึงดูดทางเพศ ตลก สนุกสนาน ฉลาด แต่หัวโบราณมาก เวลาเตรียมตัวไปจีบสาว จะแปลงโฉมจนบึ้ง ผิดหูผิดตา ทั้งที่ปกติจะออกแนวชกมก เซอร์ๆ เขาเหมาะจะเป็นคูใจของผู้หญิงฉลาด และใจกล้า

ข้อเสีย : คอนข้างวุ่นวาย ช่างดี และหลงตัวเอง เขาคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าทุกคนในโลก รู้ดีไปซะทุกเรื่อง

### ผู้หญิงหมายเลข 3

เป็นคนที่มีความสุข ร่าเริง ออกเจ้าชู้นิดๆ ของงานรื่นเริง สังสรรค์ แต่เบื่อง่าย ต้องการผู้ชายที่ฉลาดทันกัน จึงจะทำให้ความสัมพันธ์ยาวไกล ระวังปากจะนำภัยมาสู่ตน เวลาเมาท์ ควรเหลือบดูรอบข้างให้ดีซะก่อนนะคะ



### ผู้ชายหมายเลข 4

เสน่ห์: สาวใดมองหาเพื่อนที่ซื่อสัตย์ และจริงใจ เขาคือเพื่อนที่ดีค่ะ ถึงจะไม่ใช่ผู้ชายหวานๆ แต่เขาเป็นคนขยัน และรอบรู้เรื่องต่าง ๆ มากมายนะคะ อย่างน้อยอาจช่วยซ่อมอ่างล้างจานที่บ้านได้ ความเข้มแข็งที่ซ่อนไวภายใน ทำให้ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง

ข้อเสีย : เขาเชื่อมั่นในวิถีทางของตัวเอง เขาเกลียดที่สุดเวลาถูกบังคับให้ทำอะไร จึงต้องใช้จิตวิทยาช่วยนิดหน่อย หากเขาหลุดออกจากภวังค์รักแล้ว ก็จะกลับไปตั้งหน้าตั้งต่าทำงานเหมือนเดิม โดยไม่รู้สึกละใดๆ ทั้งสิ้น

### ผู้หญิงหมายเลข 4

เข้มแข็งและมั่นคง พอใจ กับการเป็นผู้ซักไยอยู่เบื้องหลัง เรื่องความรัก รักแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นคนซื่อสัตย์ สม่ำเสมอและสุจริต กับการความรัก



### ผู้ชายหมายเลข 5

เสน่ห์: เป็นคนเจ้าเล่ห์ แข็งแรง ชอบศิลปะต่อสู้ และกีฬากลางแจ้ง ผู้หญิงจะตกหลุมรักเขาทันทีที่สบตา แต่ยากนัก หากหวังที่จะครอบครองหัวใจ ที่รักอิสระของเขา สาวใโดยยากใช้ชีวิตให้เต็มที่แบบสุดๆ ไปเลย ก็จงรักถอดคะเขาคอนนี้

ข้อเสีย : เขาเป็นคนห่าม และอันตรายพอสมควร ในอีกแง่หนึ่ง เขาทำงานน้อยกว่าที่ควร งานไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับเขา เขารู้สึกว่าการรักเดียวใจเดียว เป็นเรื่องยาก จึงชอบคบผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกัน

### ผู้หญิงหมายเลข 5

มีความสามารถเรื่อง การแสดงความต้องการทางเพศออกมา อย่างแยบยล มีเพื่อนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ชอบใส่น้ำหอมกลิ่นแซ่บๆ และบ้ายี่ห้อ ชอบเป็นจุดสนใจและชอบคองหนุ่มหล่อเนื้อหอม



### ผู้ชายหมายเลข 6

เสน่ห์: มักจะมีหน้าตาดี และโรแมนติก เอาใจผู้อื่น ชอบสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ให้กับบาน ชอบทำให้คนอื่นสนุกสนาน เพื่อนของเขาส่วนใหญ่จึงเป็น ผู้หญิง เด็ก แลวกก็หมา สาวไหนต้องการการการผูกมัด และมั่นคง ผู้ชายคนนี้เลยคะ

ข้อเสีย : จูริงๆ เขาแสนจะเพอร์เฟคนะคะ สาวๆ ถึงได้ตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เขาจะคิดอะไรด้วยชะอีกคำเตือน เนื่องจากเขาเป็นคนรักบาน ฉะนั้นพอรูปหล่อในวันนี้ อาจมีสิทธิ์แปลงกาย เป็นตาอวณพุงพลุ้ยในอนาคตคะ

### ผู้หญิงหมายเลข 6

มักจะมีกระโจนเข้าหาความรัก และความอบอุ่น เหมือนลูกแมวกำพรว้า แต่เมื่อสติของเธอกลับคืนมา ก็จะเป็นคนที่มองโลกที่เป็นจริง และมีความรับผิดชอบ บานและครอบครัวคือสิ่งสำคัญ อาจต้องใช้เวลาานานจึงจะได้คู่ แต่ถาใดพบเมื่อไหร่ เขาจะตกเป็นของเธอบไปตลอดชีวิต



### ผู้ชายหมายเลข 7

เสน่ห์: ลีกลับ น่าค้นหา ผู้หญิงมักหลงเสน่ห์ในความฝัน และจิตวิญญาณของเขา ตามหาตัวเขาได้ตามโรงเรียนฝึกโยคะ หรือตามชายหาดสวนตัวที่ไม่มีใคร สาวใดที่เป็นคนเครียดกับทุกสิ่ง เขาจะสอนให้เธอฝัน

ข้อเสีย : เมื่อเขากลับเข้าสู่โลกใบเล็กของตัวเอง เขาจะไม่พูดจากับใคร อาจถึงขั้นเย็นชาตลอดวันอย่าเสียเวลาตั้งเขาออกมาเลยคะ เพราะเขาจะกางหนังสือพิมพ์อ่าน หรือหมกอยู่หน้าจอคอมฯโดยไม่แยแสใครเลย ชักนิต

### ผู้หญิงหมายเลข 7

เมื่อมีความรัก จะสนใจรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองผิดปกติ ค่อนข้างเลือกผู้ชาย จึงมีแฟนยากแต่ดูปลงใจคบใครแล้ว มักอยากให้เขาค้นหาความเรนลับในตัวเธอ เธอสามารถแยกเรื่องเซ็กส์ ออกจากเรื่องอื่นได้ง่ายดาย



### ผู้ชายหมายเลข 8

เสน่ห์: ชนงใจหญิง ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษ เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรูๆ และความร่ำรวย พบหาเขาได้ตามรีสอร์ท หรือคลับระดับห้าดาวต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่งานอย่างเดียวที่เขามี แต่เขาฉลาดพอตัวเลยแหละคะ

ข้อเสีย : เขาชอบคิดว่าตัวเองเป็น Casanova กลับชาติมาเกิดคะ เขาจะมีผู้หญิงไปเรื่อยๆ ชอบเงิน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ภายนอก หัวสูง และค่อนข้างฉาบฉวย ชอบเล่นการพนัน มีแนวโน้มจะติดการพนัน

### ผู้หญิงหมายเลข 8

ไม่ว่าเธอจะหลงรักชายใดหัวปักหัวปำแค่ไหน ก็ไม่มีวันจะเสียสละชีวิต ที่แสนสบายเพื่อเขาเด็ดขาดเธอทำงานหนัก ได้เงินเยอะ และเล่นตัวมากด้วย ในเรื่องความรัก ชอบอยู่เหนือกว่าผู้ชายและขี้อึงเพราะคิดว่าเขา เป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น



### ผู้ชายหมายเลข 9

เสน่ห์: เขาเป็นคนอบอุ่น ซื่อสัตย์และน่ารัก ออกจะประหลาดๆ ไม่เหมือนชาวบ้าน มีจิตใจที่เข้มแข็งมาก สามารถสู้ยิบตาได้ทุกอย่าง ได้อย่างราบคาบ หรืออาจเป็นเพราะความหลุดโลกของเขา และนิสัยงายๆสบายๆ ที่ทำให้ผู้หญิงหลงรักนี้แหละคะ

ข้อเสีย : เขารักและอยากอยู่กับแฟน ตลอดเวลา จนบางครั้งผู้หญิงไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลย หากหญิงใดบนเรื่องนี้ขึ้นมา จะถูกเขาหาว่าเห็นแก่ตัว เมื่อไม่ได้ตั้งใจ เขาจะงอแง โวยวาย แล้วยังหงุดหงิด

### ผู้หญิงหมายเลข 9

ชอบเรื่องหวาดเสียว การแหกกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการทำตามความต้องการ ของครอบครัว หรือเพื่อน มักจะเลือกผู้ชายที่ไม่เหมาะสมกับตัวเอง เพียงเพื่อไม่ได้อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของใคร จึงมักเจอแต่ผู้ชายไม่จริงใจ แต่เธอไม่เคยมองว่าชีวิตรักข้างเสียงเคิ่ง พื้นฐานที่เป็นคนมีนิสัยดี และเปิดเผยจริงใจจะทำให้รอดปลอดภัยทุกครั้ง



ขอบคุณที่มา [women.thaiza.com/detail\\_92662.html](http://women.thaiza.com/detail_92662.html)